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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักโภชนาการ คร้ังที่ 1/2565 
วันจันทรท่ี์ 10 มกราคม 2565  เวลา 09.00 – ๑3.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร ช้ัน 5 อาคาร 4 ส านักโภชนาการ และ ผ่านระบบออนไลน ์
 
 

ผู้มาประชุม 
 1. ดร.พญ.สายพิณ  โชติวิเชียร   ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ       ประธาน 
 2. นางณัฐวรรณ   เชาวน์ลิลิตกุล   นักวิชาการสาธารณสุขเช่ียวชาญ (ด้านโภชนาการ) 

3. นางสาวศศิพร  ตัชชนานุสรณ์   นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
4. นางภัทธิรา   ยิ่งเลิศรัตนะกุล   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ 
5. นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร  นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
6. นายสุพจน์  รื่นเริงกล่ิน  นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
7. นางสาววารีทิพย์ พึ่งพันธ ์   นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
 8. นางกุลนันท์  เสนค า   นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
 9. นางอุษา   กล่อมเอี้ยง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                เลขานุการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวบังเอิญ ทองมอญ  นักโภชนาการช านาญการพิเศษ                 (Online) 

  2. ดร.วรรณชนก  บุญช ู   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 
3. นางสาวปัทมาภรณ์ อักษรชู   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ          (Online) 

  4. นางสาวนาตยา    อังคนาวิน  นักโภชนาการช านาญการ     (Online) 
5. นางสาววิภาศรี สุวรรณผล  นักโภชนาการปฏิบัติการ                         (Online) 

  6. นางสาวกุลธิดา รักกลัด   นักโภชนาการปฏิบัติการ 
  7. นางสาววริษา  วงศ์วาณิชวัฒนา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
  8. นายจักรพันธุ ์  บุญช ู   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
  9. นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ไพรฑรูย ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น 
1. พญ.สุนิสา  ศุภเลิศมงคลชัย  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
2. นพ.ธีรภัทร  อัตวินิจตระการ  นายแพทย์ช านาญการ 
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เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น.      
วาระการประชุม สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุม มติที่ประชุม 

วาระพิเศษ   1. ประกาศนโยบายส่งเสริมสุขภาพอนามัยส่ิงแวดล้อม และความสมดุลในชีวิตการท างาน ส านักโภชนาการ 
2. ประกาศส านักโภชนาการ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

รับทราบ 

วาระที่ 1 
ประธานแจ้งเพือ่ทราบ 

ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
1. จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 รอบท่ี 5 ขอให้บุคลากรส านักโภชนาการทุกคนดูแลตัวเองอย่างเหมาะสม 

ท้ังนี้ กรมอนามัยมีการปรับการประชุม EOC ให้ถี่ขึ้นตามสถานการณ์ (ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์) ขอให้ร่วมเข้าฟังและสรุป
ประเด็นตามเวรที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งขอให้เตรียมการส่ือสารเรื่องเมนูต้านโควิด 

2. จากท่ีประชุมกรมอนามัย ส านักโภชนาการมียอดเบิกจ่ายยังไม่ได้ตามเป้าหมาย จึงมีข้อส่ังการให้แต่ละหน่วยงานยืม
กลับไปก่อน ร้อยละ 10 โดยส านักโภชนาการต้องคืนเงินให้กรมเป็นจ านวน 150,000 บาท 

3. สืบเนื่องจากจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก หรือ WHO Executive board (EB) เพื่อก าหนด
วาระการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (WHA) กรมอนามัยขอให้ส่งรายช่ือนักวิชาการให้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ส านักโภชนาการ
ส่งช่ือ ดร.วรรณชนก บุญชู  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 

4. ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ก าหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างองค์
ความรู้ด้านปัจจัยเส่ียง NCDs ของประเทศไทย ส านักโภชนาการส่ง น.ส.ลักษณิน รุ่งตระกูล นักโภชนาการช านาญการ 
เป็นตัวแทนเข้าร่วมอบรม 

รับทราบ 

วาระที่ 2 
รับรองรายงานการประชุม 

1. แก้ไขหน้า 4 วาระท่ี 4.1.1 ความก้าวหนา้คณะท างานก ากับติดตามตัวช้ีวัดตามค ารับรองปฏิบัติราชการ จากเดิม “ส่วน
ใหญ่มีปัญหาการวิเคราะห์สถานการณ์ ขอให้เขียนให้ตรงตามหัวข้อ ส่วนการวิเคราะห์ GAP ขอให้เช่ือมโยงกับมาตรการ
และกิจกรรมของโครงการ” แก้ไขเป็น “ส่วนใหญม่ีปัญหาการวิเคราะห์สถานการณ์ ขอให้เขียนให้ตรงตามหัวข้อ Level-
Trend-Compare และวิเคราะห์ GAP ให้เช่ือมโยงกับมาตรการและกิจกรรมของโครงการ” 

2. แก้ไขหน้า 5 วาระท่ี 4.1.4 ความก้าวหน้าคณะกรรมการพัฒนาสถานท่ีท างานน่าอยู่น่าท างาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
และความสุขของคนท างาน (HWP) จากเดิม “นายสุพจน์ รื่นเริงกล่ิน หัวหน้ากลุ่ม ทอ.” แก้ไขเป็น “นายสุพจน์ รื่นเริงกล่ิน 
ประธานคณะท างาน HWP” 

3. แก้ไขหน้า 6 วาระท่ี 4.1.6 ความก้าวหน้าคณะท างานวิเทศสัมพันธ์ด้านโภชนาการ จากเดิม “นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร 
หัวหน้ากลุ่ม วร.” แก้ไขเป็น “นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร ประธานคณะท างานวิเทศสัมพันธ์ฯ” 

รับทราบ 

วาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1 ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณและผลการ
ด า เนินงานโครงการ

นางกุลนันท์ เสนค า หัวหน้ากลุ่ม บย. น าเสนอผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
1. ข้อมูลจากระบบ GFMIS/PO/ตัดเงินในส านัก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบประมาณท้ังส้ิน 19,421,110 บาท  

เบิกจ่ายได้ 4,492,122.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.13 ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 32) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. รับทราบ และมอบหมาย
ใหทุ้กกลุ่มเร่งรัดการ
เบิกจ่ายตามแผน  
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วาระการประชุม สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุม มติที่ประชุม 
ส าคัญ ส านักโภชนาการ 
เดือนตุลาคม - ธันวาคม 
2564 
  

 

 
 
2. กิจกรรมที่ด าเนินงานประจ าเดือน ธ.ค. 64 และแผนการด าเนินงานในเดือน ม.ค. 65 (ตามเอกสารแนบ) 
3. แผนและผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา ตามตัวช้ีวัดท่ี 2.5 ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับ

หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปัจจุบันด าเนินการได้ ร้อยละ 31 คิดเป็น 0.3 คะแนน (เต็ม 0.5 คะแนน) 
4. การปรับแผนปฏิบัติการส านักโภชนาการ คร้ังที่ 1 รอบส้ินไตรมาสท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตามเอกสารแนบ) 
5. ปัญหาที่พบและข้อเสนอเพื่อการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

 ปัญหา: 1) แผนเริ่มต้น วางเป้าหมายส านักเป็นไปตามเป้าหมายกรม แต่ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นท่ี/ วิทยากร/ การปรับแผนตามสถานการณ์/ การสรุปผลเบิกจ่าย มีระยะเวลาของการ
รวมตัวเลขและตรวจสอบข้อมูลระหว่างกลุ่ม อก .และ บย. ท าให้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันที  2) แผนการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา ไม่ได้มีการดูภาพรวมร่วมกันในภาพส านัก ก่อนเสนอขึ้นกรมอนุมัติ (ท้ังแผน 
ผล และการปรับแผน) 

 ข้อเสนอ: 1) ด าเนินการตามแนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย และก าหนดมาตรการท่ี
ชัดเจน เช่น หากผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละเดือน จะดึงเงินงบประมาณกลับส่วนกลางทุกส้ิน  
ไตรมาสโดยไม่มีการอุทธรณ์ หรือ ก าหนดให้มีการปรับแผนน้อยท่ีสุด หรือ ใช้ประกอบในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 
(ยกเว้น ค่าใช้จ่าย Fixed cost หรืองบประมาณสนับสนุนส่วนกลาง หรือตามท่ี คกก. เห็นชอบร่วมกัน) หรือ ร่วมกัน
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อลดระยะเวลาการด าเนินงาน เป็นต้น 2) ก าหนดกรอบการจัดท าแผนการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนาล่วงหน้า เพื่อพิจารณาภาพรวมของส านักร่วมกัน และก าหนดมาตรการหาก
ด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน 

 
 

2. กลุ่ม บย. เป็นแกนในการ
จัดหารือก าหนด
มาตรการเมื่อผลการ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

 
3. ทุกกลุ่มงานส่งแผนเดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. 65 ท่ีจะ
ด าเนินการ ใหก้ลุ่ม บย.
ภายในวันนี้ (10 ม.ค.
65) 

 
4. รอง ผอ. ฝ่ายบริหารฯ 

หาแนวทางการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการควบคุมก ากับ
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
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วาระการประชุม สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุม มติที่ประชุม 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  
1. ประธานแนะว่าให้กลุ่ม บย. น าเสนอว่ากลุ่มท่ีด าเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย เพื่อง่ายต่อการติดตามในท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารฯ 
2. นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล รองผอ.ฝ่ายวิชาการ ให้ข้อเสนอว่า ควรมีการจัดท าระบบการรายงานการตรวจสอบการ

เบิกจ่ายงบประมาณ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย จะท าให้ง่ายต่อการก ากับติดตาม 
3. หากกลุ่มใดมีกิจกรรมท่ีจ าเป็นต้องด าเนินงาน จะพิจารณาโยกงบประมาณของกลุ่มท่ีไม่ได้ใช้มาให้กลุ่มนั้นก่อน  
4. ขอให้แต่ละกลุ่มเร่งรัดการเบิกจ่ายภายในเดือน ก.พ. 65 เนื่องจากกรมจะคิดคะแนน PA ภายในเดือน ก.พ. และขอให้

กลุ่ม บย. ตรวจสอบแผนการเบิกจ่ายของรอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ เนื่องจากแผนการเบิกจ่ายท่ีน าเสนอไม่ถูกต้อง 
วาระที่ 4  
เร่ืองเพื่อทราบ 
4.1 ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานคณะท างาน
พัฒนาวิชาการ (กพว.) 
และการจัดการความรู้ 
(KM)        
 

 
 
นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล ประธานคณะท างาน กพว.ฯ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ผลการด าเนินงาน เดือนธ.ค.64  

 จัดประชุม Nutrient Profile เมื่อ 22 ธ.ค.64 เพื่อพิจาณาข้อสังเกตและข้อเสนอท่ีพบจากการ Cross-checked 
ตัวอย่างอาหาร ข้อมูลสนับสนุนอาหารท่ีห้ามท าการตลาด รูปแบบการจัดประชาพิจารณ์ โดยก้าวต่อไปคือ จัดเตรียม
เอกสารเวียนขอความคิดเห็นกับภาครัฐ/ประชาสังคม ภาคเอกชน ภายใน ก.พ.65 และจัดประชุมประชาพิจารณ์กับ
เอกชน เดือน มี.ค.65 

 ส่งผลงานสมัครเข้ารับรางวัล TPSA เรื่อง เมนูชูสุขภาพ โดย น.ส.บังเอิญ ทองมอญ กลุ่ม ทอ. 
2. แผนการด าเนินงาน เดือน ม.ค.65  

 ประชุม คกก.ประเมินผล 1,000 วันแรกฯ วันท่ี 11 ม.ค.65 
 ประชุม คทง.กพว.ฯ ครั้งท่ี 2/2565 วันท่ี 14 ม.ค.65 
 กิจกรรม Nutrition Journal club ครั้งท่ี 1 วันท่ี 21 ม.ค.65 
 ประชุม FBDGs วันท่ี 28 ม.ค.65 

 
ประเด็นเพิ่มเติม 

1. นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล รองผอ.ฝ่ายวิชาการ ได้สอบถามเรื่องงบประมาณ ส าหรับโครงการวิจัยเยลล่ีท่ีจะ
ด าเนินการในปี 2565 หรือจะไปใช้งบประมาณในปี 2566 หากจะด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 ขอให้เร่งส่ง
โครงร่างงานวิจัยให้คณะท างานกพว. เพื่อพิจารณาโครงร่างวิจัยให้ถูกต้องตามหลักวิจัยก่อนส่งขอ EC กรมอนามัย 

 
 
1. รับทราบ  
2.  กลุ่ม ทอ. ด าเนินงานให้มี

ความก้าวหน้าของ
โครงการวิจัยเรื่องเจลล่ี
โภชนา เพื่อเตรียมขอ
งบประมาณจากกรม 
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2. ประธานแจ้งว่า อธิบดีกรมอนามัยติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยเรื่องเจลล่ีโภชนา โดยกลุ่ม ทอ.มอบ น.ส.สุพรรณี 

ช้างเพชร นักโภชนาการปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งอยู่ระหว่างการขอจริยธรรมงานวิจัย (EC) และอยู่ระหว่างปรับ 
Proposal เนื่องจากอาจจะมีการเปล่ียนกลุ่มตัวอย่างงานวิจัย จึงมีข้อเสนอให้ปรับระเบียบวิธีวิจัยให้เหมาะสม และ
ขอให้มีความก้าวหน้ามากกว่านี้จึงจะด าเนินการของบประมาณจากกรม ซึ่ง น.ส.สุพรรณี ช้างเพชร แจ้งว่าจะสามารถ
เริ่มด าเนินการได้ประมาณเดือน เม.ย. 65 

4.2 ความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานคณะท างาน
ก ากับติดตามตัวชี้วัด
ตามค ารับรองปฏิบัติ
ราชการ 

นางณัฐวรรณ  เชาวน์ลิลิตกุล ประธานคณะท างาน PA รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานจัดประชุมคณะท างานฯ ครั้งท่ี 
3/2565 เมื่อวันท่ี 20 ธ.ค.64 โดยมีมติดังนี้ 

1. มอบกลุ่ม บย.แจ้งทุกกลุ่ม หากจะแก้ไขกิจกรรม ระยะเวลา และ/หรืองบประมาณของระหว่างเดือน ธ.ค.64 - ก.พ.65 
ให้ขออนุมัติปรับแผนภายในวันท่ี 27 ธ.ค.64 และแจ้ง กลุ่ม บย. เพื่อปรับข้อมูลในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน 

2. มอบคุณวิมล มีหิรัญ (กลุ่ม อก.) ตรวจสอบงบประมาณของส านัก หากงบประมาณท่ีเหลือไม่เพียงพอกับแผนเดือน 
ม.ค. - มี.ค.65 ใหด้ าเนินการยกเลิก PO กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างงวดท่ียังไม่ได้เบิกจ่ายรอบ 6 เดือนหลัง และแจ้งกลุ่ม บย. 

3. เร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์วันท่ีก าหนดการตรวจประเมิน HWP วันท่ี 3 ก.พ.65 ให้บุคลากรในส านักรับทราบ และ
ปรับสภาพแวดล้อม/5ส./ซ่อมแซมจุดท่ีช ารุด เช่น บานประตู สาย LAN ป้ายประกาศนโยบาย ให้เรียบร้อยตามเกณฑ์
ตัวชี้วัด 2.2 องค์กรสร้างสุขท่ีมีคุณภาพ 

รับทราบและทุกกลุ่ม
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

๔.3 สรุปผลการอบรม
พัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เร่ือง การใช้งาน 
Google Data Studio  

นางกุลนันท์ เสนค า หัวหน้ากลุ่ม บย. น าเสนอผลการอบรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง การใช้งาน Google 
Data Studio เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน เมื่อวันท่ี 23 – 24 ธ.ค.64 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ การใช้งาน Google Data Studio การท า Data Source และ Connect data การสร้าง
รายงาน Report creation การ Share report และการใช้งาน Report Template โดยน าเสนอผลประเมินความพึงพอใจการ
จัดประชุมในรูปแบบ Google Data Studio เพื่อเป็นตัวอย่างการน าไปใช้งานจริง 

รับทราบ 
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4.4 ผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 
รายกลุ่มงาน เดือน
ธันวาคม 2564 

 (เอกสารเพื่อทราบ)  
 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5   
เร่ืองพิจารณา  
5.1 สรุปผลการประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เพื่อพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงในองค์กร  

 
 
นางกุลนันท์ เสนค า หัวหน้ากลุ่ม บย. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงในองค์กร เมื่อวันท่ี 25 – 26 พ.ย.64 ได้ข้อคิดเห็น (ตามภาพ) จึงเสนอให้บุคลากรส านักช่วยกันปิด GAP ผ่าน
รูปแบบการท างานบูรณาการเป็นคณะท างานร่วมกันของ คทง.กพว.และ คทง.HWP  

 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  
 รอง ผอ.ฝ่ายบริหารฯ ขอใหก้ลุ่ม บย.วางแผนทิศทางการด าเนินงานของส านัก และก าหนดว่าโครงการใดจะเป็น

โครงการหลักหรืองาน Highlight ของส านัก โดยให้มีการแบ่งงานและผลงานรายกลุ่มอย่างชัดเจน   
 รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อคิดเห็นจากผู้เข้ารับการอบรม ในหัวข้อ “สร้างสรรค์วิชาการ” มีเพียงข้อ 1 

(ความรู้วิชาการท่ีเป็นปัจจุบัน) ท่ีสอดคล้องกับช่ือหัวข้อและบทบาทของ คทง. กพว. แต่ข้อ 2-6 น่าจะการด าเนินงาน
ด้านยุทธศาสตร์ จึงควรเปล่ียนหัวข้อสร้างสรรค์วิชาการและผู้รับผิดชอบ คณะท างาน กพว. 

 
 
รับทราบ และประธานขอให้
บุคลากรท่ีเข้าร่วมอบรม น า
ส่ิงท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้และ
แสดงศักยภาพให้
บุคคลภายนอกรับทราบ 
และเน้นย้ าให้วางแผนโดย
เห็นภาพสุดท้ายก่อน แล้ว
ค่อยถอดออกเป็นแผนและ
กิจกรรม 
 



~ 7 ~ 

วาระการประชุม สรุปประเด็นส าคัญจากการประชุม มติที่ประชุม 
5.2 การพิจารณารับ
นักศึกษาเข้าฝึกงาน 

น.ส.กุลธิดา  รักกลัด นักโภชนาการปฏิบัติการ น าเสนอตารางจ านวนนักศึกษาท่ีติดต่อเข้ามาขอฝึกงานในปีงบประมาณ 2565 
ขณะนี้ได้ตอบรับเป็นเอกสารทางการแล้ว 10 คน ฝึกช่วงเดือน มี.ค.-ก.ย.65 ซึ่งกลุ่ม บย. เป็นผู้รับเรื่อง คัดกรองวุฒิการศึกษา 
ทวนความประสงค์ของมหาวิทยาลัย คัดกรองประวัติการฉีดวัคซีน ประสานกลุ่มวิจัยเพื่อโภชนาการรับเป็นผู้ฝึกงานใหเ้บื้องต้นแล้ว 
ท้ังนี้เพื่อการจัดตารางเวรไม่ให้มีจ านวน นศ.มากเกินไป และมีแผนรองรับในการตอบรับหรือปฏิเสธ นศ.ท่ียังคงติดต่อมา 
อย่างต่อเนื่องนั้น จึงน าเรื่องหารือการพิจารณารับ นศ.ฝึกงาน ดังนี้ 

1. มีกลุ่มงานใดท่ีประสงค์รับ นศ.ฝึกงานหรือไม ่ ถ้ามีความประสงค์รับ มีโครงการสหกิจให้ นศ.หรือไม่ 
2. จ านวน นศ.ท่ีต้องการรับต่อกลุ่มงาน 
3. ขอความร่วมมือกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 กลุ่ม บย. เป็นผู้รับผิดชอบ (แรกรับ) ในการคัดกรองวุฒินักศึกษา ติดต่อประสานกับอาจารย์ผู้ดูแล ท าหนังสือ 

ตอบรับ คัดกรองการฉีดวัคซีน ตรวจสอบผลตรวจ ATK ก่อนเข้ามายังหน่วยงาน จัดตารางเวร ประสานกลุ่มงานท่ี
เกี่ยวข้อง จัดวันปฐมนิเทศ  

 กลุ่มงานท่ีรับฝึก เป็นผู้รับผิดชอบ (ระหว่างฝึกงาน) ถ่ายทอดความรู้ ให้ฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสม ก าหนดวันให้ 
นศ.น าเสนอผลงาน ประเมินผลการฝึกงาน 

 กลุ่ม อก. เป็นผู้รับผิดชอบ (น าส่ง) ในการออกหนังสือรับรองช่ัวโมงการฝึกงาน ใบประกาศ หนังสือส่งตัวกลับให้
มหาวิทยาลัย  

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม  
ประธานเสนอให้กลุ่ม วภ. และ บย.ช่วยมอบหมายงานท่ีเกี่ยวกับการน าระบบสืบค้นให ้นศ.ฝึกงานช่วยคิดรูปแบบการใช้เพื่อขยายต่อ 

รับทราบ 
1. กลุ่ม สร. สนใจรับ นศ.

เข้าฝึกงาน แบบนับช่ัวโมง 
โดยให้ประสานกลุ่ม บย. 
เพื่อจัดตารางเวร  

2. มอบหมายกลุ่ม บย. อก. 
และกลุ่มท่ีรับฝึกงาน 
ด าเนินการ 

ระเบียบวาระที่ 6   
เร่ืองอื่นๆ 
6.1 ผลการตรวจสอบ
ภายในประจ า
หน่วยงาน ไตรมาสที่ 1  

 
 
น.ส.ศศิพร ตัชชนานุสรณ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารฯ น าเสนอประเด็นท่ีพบจากตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน ไตรมาส
ท่ี 1 ปี 2565 พบประเด็นท่ีต้องแก้ไข ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบ พบมีการใช้แบบตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายปะหน้าใบส าคัญ แต่รายการ
ในแบบตรวจสอบฯ ไม่ตรงกับเอกสารท่ีมี 

2. การควบคุมภายใน พบค้นหาเอกสารทางเว็บไซต์ยาก  
3. การควบคุมพัสดุ พบจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบแต่หายาก ตรวจสอบรายการส่ือส่ิงพิมพ์ บางรายการไม่พบเอกสาร/

Stock ไม่ตรง วัสดุใกล้หมดอายุ  
4. การจัดซื้อจัดจ้าง พบมีการเปล่ียนแปลง Spec และงวดการจ่ายเงิน หลังลงนามใบส่ังจ้าง เบิกจ่ายไม่ทันตามเวลา 

 
 
รับทราบและให้รายงาน
ความก้าวหน้าท่ีด าเนินการ
ตามแนวทางแก้ไขต่อท่ี
ประชุม คกก. ครั้งถัดไป 
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5. ยานพาหนะ พบรถพ่นตรากรมอนามัย แต่ติดสต๊ิกเกอร์ทับ ไม่พบรายละเอียดการซ่อมบ ารุง 
6. การบริหารงบประมาณ พบการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 

6.2 งบกลางโควิดรอบ 2 นางกุลนันท์ เสนค า หัวหน้ากลุ่ม บย. ขอหารือเรื่องงบกลางโควิดรอบ 2 (ค่าตอบแทนเส่ียงภัย เป็นต้น) เนื่องจากกรมขอให้
จัดท าแบบฟอร์มค าของบกลางปี 2565 รอบ 2 (ม.ค. – มี.ค. 65)  

 

มอบ กลุ่ม บย.  สอบถาม
เงื่อนไขการคืนเงิน แล้วจึง
น าเรียนคกก. บริหารฯ เพื่อ
ตัดสินใจ 

6.3 ค าสั่งแต่งต้ังทีม OP นางกุลนันท์ เสนค า หัวหน้ากลุ่ม บย. ขอให้พิจารณาจัดท าค าส่ังแต่งต้ังทีม OP ส านักโภชนาการ ประจ าปี 2565 โดยให้มีช่ือ
บุคลากรส านักโภชนาการทุกคน 

เห็นชอบให้ด าเนินการตามท่ี
เสนอ 

6.4 ก าหนดการ 
คร้ังต่อไป 

ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักโภชนาการ ครั้งท่ี 3/2565 วันท่ี 7 ก.พ.65 

 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 

 

      
      นางสาวกุลธิดา  รักกลัด                            นางกุลนันท์ เสนค า 

ผู้จดรายงานการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


